

ชื่อผู้ทำคุณนินา:	นาย มาริษา คุณนากร
ชื่อคุณนินา:	อิทธิพลของความเคร่งศาสนา ค่านิยมประชาธิปไตย และ ความรู้สึกละกแยกที่มีต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีส่วนร่วมทางการเมืองและการต่อต้านเผด็จการ) ของ อาจารย์และนักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ
ชื่อกรรมการที่ปรึกษาคุณนินา:	พลตำรวจโท ดร. ณรงค์ กุลนินเทศ ศาสตราจารย์ ดร. อิมรอน มะลูลิม
ชื่อปริญญา:	ปรัชญาคุณนินาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา แขนงวิชาการพัฒนาการเมือง
คำสำคัญ:	พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย (การมีส่วนร่วมทางการเมือง และการต่อต้านเผด็จการ) ความรู้สึกละกแยก ความเคร่งศาสนา และค่านิยมประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์ของการวิจัยมี 2 ประการ ประการแรก เพื่อทราบข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับ ความเคร่งศาสนา ค่านิยมประชาธิปไตย ความรู้สึกละกแยก และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ของอาจารย์ และ นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของรัฐ ประการสอง เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ และ อิทธิพล ระหว่าง ความเคร่งศาสนา ค่านิยมประชาธิปไตย ความรู้สึกละกแยก และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย โดยใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 614 ตัวอย่าง เป็นอาจารย์ 218 ตัวอย่าง และ นักศึกษา 396 ตัวอย่าง สุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage) และ วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยโปรแกรม LISREL ผลสรุปพบว่า ประการแรก อาจารย์ และ นักศึกษามีระดับความเคร่ง ศาสนาน้อย มีความรู้สึกละกแยกไม่มาก มีค่านิยมประชาธิปไตยปานกลาง และ ไม่ค่อยแสดง พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย ในภาพรวมพบว่า ทั้ง 4 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติ ยกเว้น ความสัมพันธ์ ระหว่าง ความรู้สึกละกแยก กับความเคร่งศาสนา และ ความรู้สึกละกแยก กับ ค่านิยมประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม เมื่อแยกวิเคราะห์วิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็น คู่ๆ พบว่า ค่านิยมประชาธิปไตยมีอิทธิพลเชิงบวกต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยมากที่สุด โดย ความเคร่งศาสนา และ ความรู้สึกละกแยกมีอิทธิพลรองลงมาตามลำดับ ประการสอง พบว่า ความเคร่งศาสนามีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อค่านิยมประชาธิปไตย และ พฤติกรรมแบบประชาธิปไตย แต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติต่อความรู้สึกละกแยก โดยความรู้สึกละกแยกมีอิทธิพลเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตย แต่ไม่มี

นัยสำคัญทางสถิติต่อค่านิยมประชาธิปไตย อย่างไรก็ตาม ค่านิยมประชาธิปไตยมีอิทธิพลเชิงบวก
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติต่อพฤติกรรมแบบประชาธิปไตยมากกว่าอิทธิพลที่มาจากความเคร่ง
ศาสนา